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            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ 
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 ๔. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ  ผตปค. ภาคเหนือตอนลา่ง ๑ 
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 ๑๓. นางสรชา กุลรตันเวคิน นจท.ช านาญการ 
 ๑๔. นางมนัสนันท์ ปุณยศิริกุล นจท.ช านาญการ 

๑๕. นายจติพัฒน์ กู่ก้องกฤษฎากร  จพง.ธก.ปฏิบัตงิาน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 นายเทวัญ หุตะเสวี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุม ได้กลา่ว
เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

    มีข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม ่
      นายจิตพัฒน์ กู่ก้องกฤษฎากร ต าแหน่ง จพง.ธก.ปฏิบัติงาน  
 กลุ่มงานประเมินและทะเบียนประวัติ กจ. ปค. ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  
 จพง.ธก.ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป กตร. 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
    ครั้งที่ 1๒/2560 วันที่ศุกร์ท่ี ๑๕ ธันวาคม 2560 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ สรุปเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนมกราคม 256๑ 
หน.กง.รรท.  มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จ านวน ๓๑ เรื่อง ด าเนินการแล้ว ๒๑ เรื่อง      

อยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๐ เรื่อง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๐ และเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
ทั้งหมด ๔ เดือน ๓๑ เรื่อง  

หน.ผตปค.  จะมีภาคกลางตอนบน ๓ เรื่อง ภาคกลางปริมณฑล มี ๑ เรื่อง ภาค
กลาง ตอนล่าง ๑ มี ๖ เรื่อง ภาคกลางตอนล่าง มี ๓ เรื่อง ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
๔  เรื่ อ ง  ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ  ต อ น ก ล า ง  ๓  เรื่ อ ง  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒   
มี ๑ เรื่อง ภาคเหนือตอนบน ๒ มี ๑ เรื่อง ภาคเหนือตอนล่าง ๑ มี ๔ เรื่อง 
ภาคตะวันออก ๑ มี ๑ เรื่อง ภาคตะวันออก ๒ มี ๑ เรื่อง ภาคใต้ชายแดน  
มี ๑ เรื่อง ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มี ๑ เรื่อง รวม ๓๑ เรื่อง  

ผต.อลงกรณ์ฯ   กรณีที่ ปมท.แต่งตั้ง ผตปค.เป็นกรรมการสอบวินัยนับเป็นตัวชี้วัดนีด้้วย
ไหมครับ ได้แต่งตั้งร่วมกับ ผต.มท.เป็นประธาน มีจังหวัดนครพนม บึงกาฬ 
อ าเภอบึงโขงหลง ด้วย 

หน.ผตปค.  ตัวชี้วัด นับเฉพาะเรื่องร้องเรียนของ ผตปค. เราจะแยกที่ ผตปค.ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการแยกตัวเลขเพื่อเก็บเป็นสถิติไว้ 
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หน.ผตปค.  สรุปเรื่องร้องเรียนจะน าเสนอ อปค.เพื่อน าเข้าที่ประชุม ปค.วันที่ ๒๙ 

มกราคม ๒๕๖๑ ให้ทราบด้วย เพื่อได้เป็นข้อมูลสรุปปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
แยกเป็นภาคกลาง ๑๗ จังหวัด ๓๕ เรื่อง ภาคที่ลองลงมาภาคใต้ ๑๔ จังหวัด 
๒๙ เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ภาคเหนือ ๒๑ จังหวัด ๒๑ 
เรื่อง ภาคตะวันออก ๘ จังหวัด ๑๗ เรื่อง ภาค จังหวัดที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เลยจังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี เรื่องร้องเรียนแบ่งเป็น 
๔ ประเภทที่มากที่สุดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ๔๑% ลองลงมาเป็นเรื่องเรียก
รับผลประโยชน์ ๒๙% ความประพฤติไม่เหมาะสม ๑๖%  ปัญหาการ
บริหารงานการบังคับบัญชา ๑๔% ให้ท่าน อปค.ได้เห็นว่าเรื่องที่เข้ามามาก
ที่สุดเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กับเรื่องรับผลประโยชน์  ใหร้ะมัดระวัง
เรื่องรับผลประโยชน์ ให้ท่าน นอภ.ได้ทราบด้วย ชาร์ทที่จะเสนอเรื่อง
ร้องเรียนจะแบ่งระหว่าง นอภ. กับ จนท.มีอัตราส่วนการถูกร้องเรียนไหน
มากกว่ากัน มีทั้ง นอภ. กับ จนท.ส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลให้ท่าน อปค.ได้เห็น
ว่าใครถูกร้องเรียนได้มากกว่ากัน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
หน.ผตปค. ๓.๒ สรุปงบประมาณโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อน 

นโยบายในระดับอ าเภอและท้องที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
(กง.งบประมาณ) 
  เนื่องจากมีการแบ่งกลุ่มเขตตรวจภาคใหม่เงินงบประมาณโครงการฯ
ของเขตที่ยังไม่ได้ใช้ตามค าสั่งใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๓๕๖๑ เป็นต้น
ไปเงินที่เหลือจะโอนเป็นกลุ่มเขตตรวจภาคใหม่ ขออนุญาตตัดยอด ถ้า 
ผตปค.ที่เสนอเอกสารโครงการเข้ามาแล้วใน สง.ผตปค.ก็ถือตามนั้น เหลือ
เงินเขตเดิมเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้ เช่น ท่านศุภมิตรฯ เดิมเขต ๑ เหลือ ๕๐๐
ปัจจุบันเป็นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนจะยกยอดมาเป็นกลุ่มจังหวัด ของ
ผม ผต.เทวัญฯ เดิมเขต ๒ เหลือ ๒๐ บาท จะยกยอดมาเป็นกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล ท่านสุพจน์ฯ เดิมเขต ๓ เบิกไปแล้วเหลือ ๗๑๙,๐๐๐
บาทจะยกยอดมาเป็นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ท่านสุพจน์ฯ มีอีก
เขต ๙ จะเหลือ ๙๐๐,๐๐๐ บาทจะยกยอดมาเป็นของกลุ่มจังหวัด ภาค
ตะวันออก ๒ ยังของท่านบัญญัติฯ เดิมเป็นเขต ๑๐,๑๒ ยังไม่ ได้ ใช้
งบ ป ระม าณ เล ย  ยั งค ง เดิ ม จ ะยก ย อ ด ม า เป็ น ก ลุ่ ม จั งห วั ด ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง  
ของท่านอลงกรณ์ฯ เดิมเขต ๑๑,๑๓ เขต ๑๑ ใช้ไปแล้ว ๕๙๘,๖๐๐ เหลือ
ยกยอดมา ๔๐๑,๔๐๐ เป็นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ 
เป็นของเขตเดิมอยู่แล้ว ของท่านวรญาณฯ เดิมเป็นเขต ๑๕,๑๖ เขตที่ ๑๕
ใช้ไปแล้ว ๙๖๔,๘๒๐ ยอด เหลือ ๓๕,๑๘๐ ยกยอดมาเป็นภาคเหนือตอนบน ๑   
อีกเขต ๑๖ เดิมได้ใช้ไปหมดแล้ว ของเขตใครเบิกหมดแล้วก็หมดไปถือว่าใช้
ไปแล้ว ส่วนของท่านสุทธิพงษ์ฯ เดิมเป็นเขต ๑๘ ได้ใช้ไปหมดแล้ว จะเป็น
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ ในปีงบประมาณเป็นตามภาคค าสั่งกลุ่มเขตใหม่  
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ผต.ไพบูลย์ฯ       ของผมเดิมเขต ๖,๗ มาเป็นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเพิ่มจังหวัด
สงขลามาอีก เดิมจังหวัดสงขลาอยู่ในเขตท่านพิทยาฯ เดิมผมมีอยู่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผมเหลือ 600,๗00 บาท ถา้ในงบเดิม จ.สงขลา จะท ายังไง  

หน.ผตปค.  ถ้าในช่วงรอยต่อถ้าเขตเดิมใช้งบประมาณหมดไปแล้ว ก็ถือว่า ใช้
หมดแล้ว 

ผต.ไพบูลย์ฯ       ขออย่างนี้ได้ไหมครับ จ.สงขลา กับ จ.สตูล มันแยกออกมาจากเขตเดิม
อยู่ในเขตท่านพิทยาฯ ให้ท่านพิทยาฯ น าไปใช้ได้ไหม ในเขตท่านพิทยาฯ 
เหลืออยู่ 3๒๑,๔00 บาท  

หน.ผตปค.  ถ้าในช่วงรอยต่อถ้าใช้หมดแล้วก็ถือว่าใชห้มดไป เขตเดิม จ.สงขลาถ้าอยู่
กับท่านพิทยาฯ ไม่ใช้ให้ จ.สงขลา ถ้าใช้หมดไปแล้วก็แสดงว่าท่านพิทยาฯ     
ก็ไม่ได้ให้ จ.สงขลา ก็ต้องตามนั้น 

หน.ผตปค.  อย่างของผมรับผิดชอบ 10 จังหวัด ให้ไป 9 จังหวัด ใช้หมดไปแล้วอีก 1 
จังหวัด ก็ถือว่าไม่ได้ให้ครับ 

ผต.ไพบูลย์ฯ       ขออย่างนี้ได้ไหมครับ จ.สงขลา กับ จ.สตูล มันแยกออกมาจากเขตเดิม
งบ 1 ล้าน ซึ่งอยู่ในเขตท่านพิทยาฯ ผมเข้าใจว่าอยู่ใน 5 จังหวัดนั้น ก็ควรให้
ท่านพิทยาฯ น าไปใช้ จ.สงขลา ได้ไหมครับ 

หน.ผตปค.   ของท่านพิทยาฯ เหลืออยู่ 3๒๑,๔00 บาท ท่านพิทยาฯ จะใช้ในภาค
ใหม่จะให้ใครใช้ก็แล้วแต่ 

ผต.ไพบูลย์ฯ       ผมเช็คดูแล้ว ที่เหลือของท่านพิทยาฯ จ.สงขลาจะให้ได้ 2 โครงการ 
น่าจะได้  

หน.ผตปค.  งบประมาณก็ต้องตามนี้เพราะมันแบ่งช่วงกลางเดือน แต่ท าให้ท่าน 
ผตปค.รู้ว่าเงินงบประมาณของท่านในกลุ่มภาคจังหวัดเหลือเงินเท่าไหร่ ดูใน
ท้ายตาราง 

หน.ผตปค.  มีใครสงสัยในเรื่องงบประมาณไหมครับ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
หากไม่มีผมขอไปเรื่องถัดไป  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การก าหนดประเด็นการน าเสนอ อปค.ในที่ประชุมประจ าเดือน 
หน.ผตปค.  ได้พบท่านรองนิวัฒน์ฯ วันที่ไปสอบสัมภาษณ์ช านาญการพิเศษไปเป็น 

หน.สนง.จว.ท่านพึงพอใจในการน าเสนอในการประชุมประจ าเดือนที่ผ่านมา
ท่านร.อปค.นิวัฒน์ฯ อยากให้ ผตปค.น าเสนอแบบนี้ แสดงว่าครั้งต่อๆ ไป  
จะน าเสนอในรูปแบบประมาณนี้ ส่วนในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปของท่าน 
ผตปค.ลงพื้นที่ก็จะให้ท่าน อปค. ร.อปค.ได้ เห็นว่าเราได้ไปตรวจเรื่อง
อะไรบ้าง สิ่งที่ท่าน อปค. ร.อปค.อยากได้ก็คือข้อเสนอแนะของ ผตปค. 

หน.ผตปค.   ต่อไปนี้ใครเป็น หน.ผตปค. การน าเสนอ ผมมีวธิีการเลือกของผมที่ผ่าน 
มาเลือกเรื่องอะไรวิธีการหรือหลักการก็คือว่า 1.จะไม่ไปทะเลาะกับส านัก
กอง  2.จะเสนอเรื่องที่ ไม่ไปของบประมาณ ถ้าไม่จ าเป็น และเรื่องคน        
3.เรื่องของการบริหารจัดการ หรือความก้าวหน้าของกรมในอนาคต ตาม
แนวทาง 4.0 ของรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์ของกรมเป็นหลัก นี้คือหลัก. 
 

/ในการ... 
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  ในการอะไรบ้างเตรียมเรื่องข้อเสนอ 2-3 เรื่อง ในประชุมประจ าเดือน ปค. 
เดือนที่แล้วน าเสนอภาพเคลื่อนไหว ได้น าเสนอเรื่องการปรับปรุงงาน
ทะเบียน ซึ่งอยู่  ในข้อสั่งการของท่าน อปค. การด าเนินการงานทะเบียนการ
เสียบบัตรเข้าหน้าจอกรณีงานทะเบียนครอบครัว การเปลี่ยนค าน าหน้านาม 
การจดทะเบียนที่หนึ่ง การไปเปลี่ยนค าน าหน้านามอีกที่หนึ่ง ถ้าท าระบบให้
ท าที่ เดียวกันได้ก็จะสะดวก อีกเรื่องคือหลักสูตรปลัดอ าเภอน่าจะเป็น
หลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง การตรวจงานจ้างศึกษาเรื่องใครเป็นประธาน 
ภายในกี่วัน เป็นเรื่องการตรวจงานจ้าง มาตรฐานของ สตง.จะได้ไม่มีปัญหา 
รวมหลักสูตรสอบสวนระยะสั้นเข้ากับการอบรมปลัดอ าเภอครั้งแรกเลย  เรา
ก็จะเก็บข้อมูลเป็นข้อเสนอนี้ไว้เป็นข้อสั่งการเป็นผลงานของ สง.ผตปค. 
บันทึก ในรายงานประชุมเป็นผลงานของ สง.ผตปค. และปลายปี ครึ่งปีสรุป
ผลงานของเราเหมือนส านัก/กองอื่น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง 

   4.๒ รายชื่อหน่วยงานที่จะเชิญมาให้ข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
     ขอเชิญ ผู้แทน กองการเจ้าหน้าที่ และผู้แทน กองคลัง มาให้ข้อมูล  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ข้อสังเกตของ ผตปค.จากการตรวจราชการเพื่อน าเข้าที่ประชุม ปค. 
หน.ผตปค.  ผมเวลาออกไปตรวจงานมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจให้เด็กที่อ าเภอท ามา

ให้ท าเป็นแผนผัง ท าเป็นโมเดล ท าให้เขาเกิดความภาคภูมิใจเขาเป็นคนท า
เองควรมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะใส่ชื่อ-นามสกุล ผู้ท าด้วย น าเรียนในที่ประชุม
ด้วย 

หน.ผตปค.  ในเดือนต่อไปผมอาจจะให้ท่าน ผตปค.เขตอื่นน าเสนอประเด็นในที่
ประชุมกรมเดือนต่อไป รูปที่ท่าน ผต.จะเป็นภาพในห้องประชุม จะขอเป็น
ภาพถ่ายลงในพื้นที่ดูมุมกล้องมองให้เห็นนายด้วย  

หน.ผตปค.  ขอเสนอในการประชุม ปค.เดือนมกราคม 61 ผมน าเสนอ 2 เรื่อง     1.
การปรับปรุงระบบงานทะเบียนปืน ๒.การสร้าง APPLICATION กรมการ
ปกครอง ต่อไป 

หน.ผตปค.  ปัญหาของงานทะเบียนปืน คนหนึ่งมีปืนหลายกระบอก ถ้ามันเป็นไปได้
ปรับปรุง มีการโอนย้ายปะเป็นแผ่นๆ ท าให้เหมือนทะเบียนบ้าน ถ้าเป็นไปได้
ข้อดีการโอนย้ายจะปริ้นเหมือนทะเบียนบ้าน อยู่ในระบบคอมของเรา 
ทะเบียนอาวุธปืนเป็นลายมือเขียนแก้ไขง่าย จนท.เขียนผิดเขียนถูก พกพา
ง่าย สามารถแจ้งอายัดบัตรได้ โดยการที่ใส่รหัสเลขบัตรประชาชนข้ึนมาในนี้ 

  หมด เราสามารถแก้ไขในกฎกระทรวงได้ เป็นจุดประเด็นแนวความคิด
สามารถเอาไปคิดว่าท าได้หรือท าไม่ได้  อย่างทะเบียนบ้านแผ่นใหญ่เรายัง
สามารถปรับปรุงมาเป็นเล่มได้  

หน.ผตปค.  การสร้าง APPLICATION กรมการปกครอง เราเปิดเข้าแว็ป GAC 
(Government Application) จ ะมี รวมห ลายกระท รวง ท บ วง ก รม
หน่วยงานราชการทั้งหมด เข้าไปดูของกระทรวงมหาดไทยมีหน่วยงาน
ประปา ไฟฟ้า กรมป้องกันภัย กรมพัฒนาชุมชน ฯลฯ แต่ไม่มี App ของ
กรมการปกครอง ข้อเสนอของเราควรมี Application กรมการปกครอง 

/ต่อไป... 
 



-๖- 
 
   ต่อไปในโลกนี้จะใช้ Application ทั้งนั้น จ่ายเงินค่ามือถือ แต่ ปค.ยังไม่มี 

Application ของเรา App ท าอะไรได้บ้างแก้ไขปัญหาเรื่องบัตรประชาชนที่
น าไปเปิดบัญชีธนาคาร App สามารถอายัดเหมือนบัตร ATM เหมือนแบงค์
อื่นๆ แก้ปัญหาระยะเวลาในการแจ้งความ แก้ปัญหาในการแก้ปัญหา เมื่อเรา 
Shut down บัตรเรา ก็สามารถอายัดบัตรได้  

หน.ผตปค.  การตรวจสอบการออกใบอนุญาตอาวุธปืน ใบอนุญาตโรงแรม 
ใบอนุญาตการเรี่ยไร ค้าของเก่า เมื่อมาติดต่ออ าเภอให้รหัสตรวจสอบการ
ออกใบอนุญาตหรือยัง โดยไม่ต้องโทรมาสอบถาม เหมือนที่เราสอบแอน 
ทรานต์ แอดมิด หรือเหมือนกรมอื่น เช่น กรมการการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เขาตรวจสอบการออกใบอนุญาตจาก Application เขาท ากันมาแล้ว 
ไปรษณีย์ก็สามารถตรวจสอบได้ สามารถตรวจสอบจองชื่อสกุลได้ สามารถ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้ เรื่องถึงไหนแล้ว ถ้าเป็นไปได้การเลือกตั้ง
ตรวจสอบโดยการกดรหัสเข้าไปดูหน่วยที่มีชื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งหน่วยไหน แผน
ที่หน่วยเลือกตั้งได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบดูรายชื่อที่หน้าที่ว่าการ
อ าเภอ ว่าชื่อเราทะเบียนเลือกตั้งในหน่วยไหน Application สามารถ
แนะน าการจัดงานการท่องเที่ยวส าคัญๆ ของอ าเภอจังหวัดได้ ซึ่ง ททท.เขา
ท าการงานท่องเที่ยวระดับชาติ สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการจัดงานที่ไหน
บ้าง เช่น งานส าคัญๆ งานดอกไม้  ถ้าเราไปที่อ าเภอโดยไม่รู้ว่ามีการจัดงาน
ที่ไหนบ้าง สามารถดูจาก Application ปค. ได้ว่าที่อ าเภอนั้นมีจัดงานที่ไหน
บ้าง ตลาดประชารัฐ สามารถเปิดดูได้ งานทะเบียนราษฎร์ เราสามารถปริ้น
ส าเนาเอกสารราชการได ้แบบพินัยกรรม หรือค้นหาต าแหน่งสถานที่ราชการ 
เบอร์โทรศัพท์ได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่ความฝันเขาท ากันมาแล้ว ของกรม
ต ารวจเวลาเกิดเหตุสามารถถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุนั้นแล้วส่งคนไปสถานที่
เกิดเหตุนั้นภายใน 15 นาที กรมที่ดินสามารถตรวจสอบต าแหน่งที่ดินได้ แต่
กรมการปกครองเรายังไม่มี Application เราจะล้าหลัง Application ที่
จ าเป็นส าหรับกรมการปกครองอยู่ที่เราจะต้องมีการออกแบบ Application 
เป็นข้อเสนอที่เราจะเสนอ ใครก็อยากมี App กรมการปกครองไว้เพื่อใช้มี
ประโยชน์ได้หลายอย่าง 

หน.ผตปค.  อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในข้อเสนอเรื่องแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทาง
อ าเภอจัดท าตามไตรมาสการจัดท างบประมาณ 100%  25% มันไม่มีให้ท า 

  แผนแต่ละโครงการจะได้ไม่พลาดแต่ละโครงการ ถ้าเสมียนตราท าแผน
งบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ โครงการที่หนึ่งจะต้องเริ่มท าอย่างช้า
วันที่เท่าไหร่ต้องให้เสร็จทันตามเป้าหมายยอดเงินที่เขาตั้งไว้ให้ จะระบบ    
e-bidding เป็นรายโครงการให้อ าเภอถือไว้ ในวันที่ ๑ ต้องท าเอกสารให้
เสร็จท าหรือยัง แล้วต้องลงนามในสัญญาท าหรือยัง  เป็นรายละเอียดคร่าวๆ 
เป็นเรื่องที่นายให้ความสนใจทุกครั้ง จะท าตัวแบบเป็นข้อเสนอ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 /เรื่องแผน... 
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ผต.ธีรชัย        เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณอ าเภอก าหนดไว้ 1, 2, 3, 4 ระบุชื่อ
กิจกรรมได้เลยแต่ว่าไม่มีตัวรายละเอียดเหมือนที่ หน.ผตปค.ว่า โครงการที่
อยู่ในไตรมาส 1 บางที่มันท าไม่ได้ต้องคอยแผนตัวนี้อยู่ในไตรมาส 3 เอาไว้ 
ใช้ในไตรมาส 1 ยืดหยุ่นได้ไหม เรื่องเงินที่เขาจัดสรรให้เป็น 2 งวด คืออยา่ง
ละครึ่ง 480,000 หรือ 500,000 แบ่งเป็น 2 ครั้งได้ไหม 

 หน.ผตปค.  ผมก็จะแนะน าว่าแผนก็คือแผนคนที่อนุมัติคือจังหวัดเงินมันมาไตรมาส 
4 จะโยกมาเป็นไตรมาส 1 มันได้อยู่แล้ว วิธีผมก็คือใช้เงินให้มากที่สุดใน ไตร
มาสที่ 1 หรือ 2 และก็เหลือเก็บไว้เป็นไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ที่ต้องเบิกเป็น
เดือนๆ ถ้าท าวิธีนี้เป้าหมายของเราในไตรมาสที่ 1, 2 จะพยายามเบิกให้มาก
ที่สุด โครงการก็ตัดระยะได้ เช่น งานอ าเภอเคลื่อนที่คืองานของปลัดอ าเภอที่
ออกเดือนละ 1 ครั้ง ถ้าเรามีชุดอ าเภอเคลื่อนที่ ๕๐ ชุด แล้วออกไปในครั้ง
เดียวในวันเดียวกันได้ทั้งหมดใครได้ประโยชน์ ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ในครั้ง
นั้นไม่ต้องรอออกเดือนละครั้ง หรือจะออกครั้งหนึ่งมี 8 ชุด ชาวบ้านก็ได้รับ
ประโยชน์ในเดือนนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านก็ไม่ต้องรอในเดือนธันวาคม ถ้าเรา
ออกในเดือนมกราคม ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ในเดือนมกราคม เพียงเราไม่มี
ชุดในการปฏิบัติงาน ท าโครงการที่เราจะได้ประโยชน์เราสามารถท าถนนใช้
ประโยชน์ได้เลยไม่จ าเป็นต้องรอในไตรมาส 1 ให้ถนนเสร็จได้โดยไม่ต้องไป
รอในไตรมาส 4 ให้เสร็จในต้นปีก็สามารถโยกได้เลย 

หน.ผตปค.  เรื่องตัวชี้วัดจ านวนเขตตรวจราชการที่มีกระบวนงานเป็นตัวอย่างที่ดี 
Best Practices ที่ เสนอเป็นเล่มๆ เพื่อเป็น Best Practices นายไม่อ่าน
หรอก อยากได้เรื่องที่เด็ดๆ  Best Practices เดือนละ 1 ราย เป็นตัวชี้วัด
ของเรา ในเดือนนี้ถ้าจ าเป็นจะเสนอ Best Practices ในเดือนละ 1 หรือ 2 
เรื่อง Best Practices ให้ทางอ าเภอท าเป็นโมเดลมาให้เป็นแนวความคิด    
ในการใช้ประโยชน์ จะเสนอโมเดล Best Practices ในการท างานที่ท่าน 
อปค.ให้ท่าน ผตปค.ไปดูว่าเขาใช้กลไกในการท างานอย่างไร และมีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร ท่าน อปค. พูดมา 2 เดือนแล้ว แล้วยังมีประเด็นอีกว่ากล
ไกลอะไรในการท างานเขาใช้ กม.มั้ยในการท างาน เช่น เป็น case study 
กรณีลดอุบัติเหตุปีใหม่ของอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เขาหาสาเหตุใน
การเกิดอุบัติ เหตุวิ เคราะห์ว่าสาเหตุที่ เกิดอุบัติ ในปีที่แล้วเพราะอะไร 
เพราะว่ามีรถบรรทุกจอดในไหล่ข้างข้างทางแล้วมีมอเตอร์ไซค์ชน แต่ปีนี้เขา
มีกรวยไป ตั้งเพื่อไม่ให้รถบรรทุกไปจอดท าให้ลดอุบัติเหตุ หรือเหตุเพราะ
ไหล่ข้างทางนั้นมันมีน้ าท าให้มอเตอร์ไซค์มันลื่นที่ไหล่ข้างทาง หรือจุดกลับรถ
ที่ไหล่ข้างทางนั้นมีต้นไม้บังอยู่ข้างทางเขาก็ไปตัดต้นไม้ หรือเส้นขอบทาง
มองไม่เห็นก็บูรณาการให้แขวงการทางไปทาสี เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหา
ก็บูรณาการให้แขวงการทางไปทาสี เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์   ตายเป็นศูนย์ อยู่ริมทางด่วนซึ่งท าได้ยากมาก จะเป็นโมเดล
อุบัติเหตุไม่ใช่ท าเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ สามารถท าได้ตลอด โมเดลนี้ก็ท า
ได้ตลอด จากการวิเคราะห์หาสาเหตุแก้ไขเป็นเรื่องๆ ให้เครดิตเจ้าหน้าที่ท า
โมเดลลักษณะแบบน้ีเสนอให้ ท่าน อปค.ดูในแต่ละเดือน  

 /อยากเสนอ... 
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หน.ผตปค.  อยากเสนอความคิดว่า ต่อไปช่วยให้พวกเราหาเรื่อง Best Practices 

ส่ งภายในวันที่  ๒๐ ท่ านละ ๑ เรื่องที่ เป็นตั วอย่างที่ ดี  ๒ .ที่ เป็น เชิ ง
ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ ๓. ปัญหาที่ท่าน อปค.แผนการใช้จ่ายเงินของ
อ าเภอเป็นการควบคุมการท างานของอ าเภอ  

ผต.ธีรชัย        ท่าน หน.ผตปค.เสนอมาผมเห็นด้วย ให้เปิดประเด็นเรื่องมา จะได้เปิด
โอกาส ผตปค.เสนอความเห็นได้ไปเจออะไร  พูดถึงเรื่องศูนย์ด ารงธรรมพวก
เราไปตรวจเจออะไรเอาข้อมูลมา คราวหน้าจะได้ข้อมูลสมบูรณ์มากขึ้น 

หน.ผตปค.       ที่อยากเสนอเรื่องของ อส. ทะเบียน และเรื่องของศูนย์ด ารงธรรม เรื่อง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ความก้าวหน้าของ ปค.การไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมใหม่ๆ 

ผต.สุทธิพงษ์  ศูนย์ด ารงธรรมที่ไปตรวจมามีเรื่องที่มากที่สุดเรื่องที่ดิน ลองลงมาเรื่อง
หนี้สินที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องบุคลากรให้ความรู้ ปลัดอ าเภอไม่เคยรู้เรื่อง
กฎหมายที่ดินจริงจัง นอภ.รุ่นหลังก็ไม่รู้   ตอนนี้อัยการลงพื้นที่ มี สนง.
ยุติธรรมชุมชนเกิดขึ้นโดยมีนิติกรลงไปแก้ปัญหาได้มากกว่าเรา ศูนย์ด ารง
ธรรมตอนนี้คนน้อยกว่าเดิมเพราะมาแล้วปัญหาที่แท้จริงแก้ปัญหาไม่ได้ ถ้า
เราไม่ศึกษากฎหมาย  

ผต.สุพจน์  ผมตรวจทางภาคใต้ราษฎรฉลาดมีความรู้ เขาเรียนรู้  นอภ.เหมือนน้ า
เต็มแก้วไม่ศึกษาเพิ่มเติมเป็นจุดอ่อน การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ก่อนปี 
พ.ศ.2540 นอภ.สามารถออกหมายเรียกได้ การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเชิญ
ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ เดิมเจ้าหนี้ไม่มาแน่มีแต่ลูกหนี้  ที่ผ่านมาทางอ าเภอมี
หนังสือขอความร่วมมือเจ้าหนี้ก็มาบ้างไม่มาบ้าง จะดีไหมถ้าเราแก้ไขไป      
ปี พ.ศ.2540 ให้ นอภ.ออกหมายเรียกมีประโยชน์ถ้าไม่มา 1.จ าคุก         2.
ปรับ 2 หมื่นบาทเราไม่คิด นอภ.ต้องเผชิญเหตุควรมีเครื่องไม้เครื่องมือ  ใน
การท างานมากกว่า 

ผต.บัญญัติ      กตร.รวบรวมเรื่องมีปัญหาที่  สง.ผตปค.หรือ ผตปค.มีข้อมูลเพื่ อ 
เปรียบเทียบ ผูพ้ิพาทษาจะท าคดีอะไรสักอย่างต้องข้อข้อมูลที่คลังข้อมูล  ท า
อย่างไร กตร.จะเริ่มมีข้อมูล จะเริ่มเป็นที่ปรึกษาของการตรวจ หรือ ผตปค.
ถามมาได้ ที่ หน.ผตปค.อยากท า Application กตร.ใครสนใจสามารถเข้า 
มาดูได้มีupข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยเริ่มจากที่ของเรา แก้ปัญหาด้วยการสรุป
ข้อกฎหมายมาให้น้องๆ กตร. 

หน.ผตปค.  เทศาภิบาลต้องท าเป็นฉบับเฉพาะเรื่อง มียอดสั่งพิมพ์ตามจ านวน   
อย่างเรื่องของ สน.สก.ที่ไปจับสถานบริการ ปัญหาอุปสรรค ข้อกฎหมาย คือ
อะไร เป็นเรื่องที่อยากซื้อรวมทั้งข้อกฎหมาย หรือเรื่องปืน เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน 

ผต.สุพจน์ฯ  เรื่องร้องเรียนแต่เดิมแต่ละกองก็จะส่งตรงมา สมัยท่านประจวบฯ เคย
บอกว่าหากส่งแบบนี้เรื่องจะไม่ผ่าน อปค.  ผอ.ส านัก/กองเซนต์ส่งมาเอง ที่
ถูกต้อง ต้องเสนอผ่าน อปค. หรือ ร.อปค. แล้วจึงส่งผ่านมาที่ หน.ผตปค.เพื่อสั่ง
การต่อไป 

/ที่ผ่านมา... 
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ผอ.กตร.   ที่ผ่านมาบางเรื่องก็ไม่ผ่าน อปค. /ร.อปค.  ผอ.กจ.ส่งมาถึง หน.ผตปค.
โดยตรง 

หน.วิสูตรฯ  เมื่อมกราคม 2560 ผอ.กจ.ท าบันทึกถึง อปค.เสนอท่าน อปค.ว่าเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเรื่องระดับ นอภ.ให้ส่งท่าน หน.ผตปค. 
โดยใช้บันทึกที่ร้องเรียนมา  แล้วแนบบันทึกที่ อปค.เห็นชอบในหลักการแล้ว 
เพื่อเป็นแนวทางให้ ผอ.กจ.เซนต์ส่งตรงมาให้ หน.ผตปค.เลย ส่วนส านัก/
กองอื่นจะไม่ค่อยมี ถ้ามีก็จะผ่านท่าน ร.อปค.หรือ อปค.เซนต์มา  

หน.ผตปค.  ประชุมคราวหน้าขอเชิญ กจ.มาเรื่องที่จะให้ ผตปค.ไปตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง แต่ในหลักการ ผตปค.เป็นผู้อออกไปหาข้อมูลในเชิงลึก ว่าเรื่องที่
ร้องเรียนมีมูลจริงหรือไม่จริง   ไม่ได้ เหมือนคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ที่ต้องอ้างตามข้อกฎหมายเราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
สอบสวน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ผต.อลงกรณ์ฯ   เน่ืองจากอ าเภอมีเจ้าหน้าที่พัสดุแต่ไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งเสมียนตรา

อ าเภอตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 ควรจะมีค่าตอบแทน  ที่รับโดยตรง
จากกรมบัญชีกลาง แต่เสมียนตราอ าเภอเป็น จนท.พัสดุโดยต าแหน่ง จะท า
อย่างไรมีระเบียบตัวไหนให้เขาทราบว่าเขาเป็น จนท.พัสดุที่น่าจะได้เงิน
ค่าตอบแทนโดยต าแหน่ง ซึ่งมีทั้งงบปกครองและงบยุทธศาสตร์ จว. 

ผต.บัญญัติฯ   หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเป็น จนท.พัสดุ ของกระทรวงการคลังเขายัง
ไม่ออก กรมบัญชีกลางบอกว่าให้ จนท.พัสดุโดยต าแหน่งท าไปก่อน   เพราะ
โดยต าแหน่งอยู่แล้วก็ยังไม่จ่าย ที่ต้องรออย่างเดียวคือ  หลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลังประกาศเมื่อไหร่ ใครไปท าหน้าที่เป็น จนท.พัสดุ ก็ต้อง
ผ่านหลักสูตรการอบรม ฉะนั้นผู้ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง      
ก็ต้องได้ หากมีการแต่งตั้ง จนท.พัสดุ  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

หน.ผตปค.  -  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

เลิกประชุม    1๖.๓0 น. 

 

 
    

            
       

          (นางณัสม์ฐรัศ อมรสวุรรณ์) 
ผอ.กตร. 
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